



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร  
โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

## เปิดเส้นทางสินค้าเกษตรปลอดภัยใจกลางเมือง ในงาน “เส้นทางสุขภาพกับเครื่องหมาย Q”

วันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสุขภาพกับเครื่องหมาย Q” ซึ่งจัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2554 เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย Q หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักกับเครื่องหมาย Q แล้ว ยังมีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานว่าเครื่องหมาย Q ที่ติดอยู่ที่สินค้านั้นมีที่มาอย่างไร และทำไมผู้บริโภคจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q ติดอยู่นั้นมีความปลอดภัย

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร โดยหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการผลักดันภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีตลาดรองรับ มกอช. จึงจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และส่งผลต่อผู้ผลิตที่ต้องผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยสู่ท้องตลาด ตามความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ มกอช. ยังต้องการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย Q ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ให้ผู้บริโภคได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร แก่ผู้เข้าชมงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเลือก

ซื้อสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือสินค้า Q มาวางจำหน่ายมากมายหลายร้าน ในราคาพิเศษอีกด้วย”

เครื่องหมาย Q เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์กำหนดขึ้น โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน และกรมในสังกัดที่มีหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นผู้ให้การรับรอง และอนุญาตให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเกษตรได้ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้สามารถนำเครื่องหมาย Q ไปติดไว้บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้ และด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผู้บริโภคจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Q ติดอยู่บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้น มีความปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ หรือมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลนั่นเอง

\*\*\*\*\*